



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ หน้า ๑

**ประเทศสวามิ**  
**จงวัดขึ้นไวกว่าครั้ง**

**โควิกทั่วโลก**  
**ทะลุ 30 ล.คน**  
**ไทยเร่งสอบ**  
**เชื้อเก็บพม่า**

ผู้คนทั่วโลกติดเชื้อโควิด-19 ทะลุไป 30 ล้านคนแล้ว เสียชีวิตใกล้แตะ ★ มีต่อหน้า 6



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๖)

**ประเทศราย ☆ ต่อจากหน้า 1** ประเทศเมียนมา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในช่วง 24 ชั่วโมงล่าสุด เพิ่มขึ้นถึง 307 ราย ถือเป็นสถิติสูงสุดในประเทศ นับตั้งแต่เริ่มเกิดการระบาดครั้งแรก และพบว่ามีคนอย่างถึง เมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของเมียนมา กำลังกลายเป็นศูนย์กลางการระบาดใหม่

เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อมากที่สุดในประเทศ ดังนั้นประเทศไทยซึ่งหลายจังหวัดมีพรมแดนติดกับเมียนมา หน่วยงานทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันเข้มงวดมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งผู้เดินทางและเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย เนื่องจากมีความเสี่ยงที่อาจนำเชื้อโควิด-19 เข้ามาแพร่กระจายในประเทศไทยได้ จึงขออย่าให้ประชาชนอย่าประมาท สวมหน้ากากอนามัย ถัดมือบ่อยๆ วันละห่างเมื่อไปใช้บริการในสถานที่ต่างๆ ลงทะเบียนเข้า-ออก สถานที่ในแอปพลิเคชันไทยชนะทุกครั้ง

นพ.สุวรรณชัย วัฒนาชัยเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบรายละเอียดกรณีเด็ก 2 ขวบชาวเมียนมาติดเชื้อโควิด-19 หลังกลับจากไทยไปเมียนมาแล้วพบติดเชื้อไวรัสนี้ โดยอ้างว่าติดมาจากไทยว่ากรมควบคุมโรคได้มอบหมายให้กองระบาดวิทยา และหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคในพื้นที่ตรวจสอบรายละเอียด และสอบสวนโรค ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้สอบสวนโรคและติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดที่เคยทำงานหรือเคยอาศัยกับครอบครัวนี้ เพื่อตรวจหาการติดเชื้อต่อไป

อธิบดีควบคุมโรคกล่าวด้วยว่า จากการตรวจสอบรายละเอียดเบื้องต้น พบว่าบิดามารดาของผู้ติดเชื้อเคยมาทำงานในบริษัททำอิฐบล็อกรถที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ตั้งแต่เดือน ส.ค.2562 โดยมีประวัติขึ้นทะเบียนทำงานที่ จ.นครราชสีมา รวมถึงประวัติการตรวจสุขภาพที่ รพ.ปากช่องมานานา เดือนแรงงานชาวเมียนมาให้รายละเอียดว่า เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2563 ทั้งสองคนได้ลาออกจากบริษัทและเดินทางพร้อมบุตรสาวโดยรถตู้ที่มารับไปทำงานที่ จ.พระนครศรีอยุธยาในวันที่ 26 ส.ค. 2563 โดยสมัครเข้าทำงานที่ตลาดใน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการป้องกันการควบคุมโรคที่เหมาะสมต่อไป

ส่วนบรรยากาศที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ยังคงมีแรงงานชาวเมียนมากกว่า 100 คน มีเดินทางมารอตรวจเอกสารและตรวจคัดกรองเพื่อเดินทางข้ามพรมแดนกลับประเทศ มีเจ้าหน้าที่ กู้ช่วยชุดแรงงานเมียนมาบรรยายให้ความรู้การ



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๖)

เดินทางกลับและการปฏิบัติตัวป้องกันโควิด-19 ที่กำลังระบาดรุนแรงในเมียนมาสำหรับแรงงานทุกคน จะต้องสวมหน้ากากอนามัย สวมทับด้วยเฟซชีลด์ อีกชั้น ต้องเข้าสถานกักตัวที่รัฐจัดไว้ 14 วัน และไปกักตัวที่บ้าน 7 วัน รวมถึงรณรงค์ล้างรถบัส เพราะอาจจะเป็นตัวแพร่เชื้อ ส่วนรถบรรทุกฝั่งไทย ที่จะข้ามแดนไปส่งสินค้าฝั่งจ.เมียวดีคนขับรถและผู้ติดตามต้องทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เมื่อถึงจุดตรวจต้องยื่นเอกสารหลักฐานการเข้าเมือง ลงมาถ่ายรูปกับรถรวมทั้งผ่านขั้นตอนการตรวจวัดอุณหภูมิ แสดงใบรับรองการตรวจโควิด-19 ทั้งขาไปและกลับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

นายสายชล จันทร์พิชญ์ รองอธิบดีกรมการกงสุลต่างประเทศ และรองประธานอนุกรรมการการทอ้งที่เกี่ยวข้องยืนยันกล่าวว่าจากกรณีที่กรม.ไฟเซียเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ เพื่อต้องการนำนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเดินทางเข้าไทย คณะกรรมการเห็นด้วยแต่ยังคงมีความกังวลเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ หลายพื้นที่ยังมีความกังวลว่าจะไม่สามารถป้องกันเชื้อได้อย่างเต็มที่ พรรคเห็นด้วยที่จะเปิดประเทศ แต่รัฐบาลต้องมีมาตรการทางด้านสาธารณสุขที่ชัดเจน ในเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายและมาตรการป้องกันปรามตั้งแต่ขั้นตอนการเข้าประเทศระหว่างอยู่ในประเทศดูแลอย่างไร เพราะไวรัสโควิด-19 มีทั้งแสดงอาการและไม่แสดงอาการ หากคิดเพียงรายได้แต่ประเทศทั้งก็ไม่มีประโยชน์

ขณะที่สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 17 ก.ย. ว่ายอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกพุ่งเกิน 80 ล้านคนแล้ว มีผู้เสียชีวิตกว่า 9.45 แสนคน รักษาหายเกือบ 22 ล้านคน สหรัฐอเมริกา ยังมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมากที่สุดในโลกที่ 8.83 ล้านคน และ 2.01 แสนคนตามลำดับ อันดับ 2 คืออินเดีย ซึ่งพบผู้ติดเชื้อเพิ่มทำลายสถิติอีกครั้งถึง 97,894 คน รวมเป็นเกือบ 5.12 ล้านคน มีผู้เสียชีวิต 83,280 คนฝ่ายค้านโจมตีรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมตี ว่ารับมือโควิด-19 ล้มเหลว ทำให้เศรษฐกิจถดถอย ส่งผลให้มีผู้ตกงานหลายสิบล้านคน ขณะที่ประเทศที่มีผู้ติดเชื้ออันดับ 3-5 คือบราซิล รัสเซีย และเปรู

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ทำนายว่าจะมีวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยพร้อมใช้เร็วที่สุดในเดือน ต.ค. และสามารถแจกจ่ายฉีดให้ประชาชนได้หลังจากนั้น ท่าทีของทรัมป์ขัดแย้งกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่ชี้ว่า จะยังไม่มีการฉีดวัคซีนก่อนสิ้นปี ทรัมป์ ยังขัดแย้งกับนายแพทย์ โรเบิร์ตเรดฟิลด์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (ซีดีซี) ของสหรัฐฯ

☆ มีต่อหน้า 15





ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๕)

**ประเทศราย ☆ ต่อจากหน้า ๑**  
 ที่ชี้ว่า จะยังไม่มีการฟื้นตัวขึ้นก่อนสิ้นปีนี้ ทรมปี  
 ยังขัดแย้งกับนายแพทย์ โรเบิร์ต เรดฟิลด์ ผู้อำนวยการ  
 ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (ซีดีซี) ของสหรัฐฯ  
 ที่ชี้ว่าจะยังไม่มีการฟื้นตัวขึ้นเร็วขึ้น โดยทรมปีจะ  
 เรดฟิลด์ “สับสน” อีกทั้งไม่เห็นด้วยกับเรดฟิลด์  
 ที่ว่าการสวมหน้ากากอนามัยอาจป้องกันการติดเชื้อ  
 ได้ดีกว่าการฉีดวัคซีนเสียด้วยซ้ำ โดยแม้ทรมปีจะ  
 แนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากากแต่ตนเองแทบไม่เคย  
 สวมเลย และซีดีซีได้แจกจ่ายคู่มือเรื่องการแจกจ่าย  
 วัคซีนไปยังทั้ง 50 รัฐ เพื่อเตรียมพร้อมฉีดให้  
 ชาวอเมริกัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ถ้ามีวัคซีนพร้อมใช้  
 องค์การพัฒนาเอกชน “อ็อกซ์แฟม” เผยผลการ  
 วิเคราะห์โดยบริษัท “แอร์โนตี” ซึ่งอาศัยข้อมูลจากบริษัท  
 ยานยนต์ที่มีห่วงโซ่อุปทานป้องกันโควิด-19 สำเร็จ  
 มากที่สุด 5 บริษัท คือบริษัทแอสตราเซนเนกาของ  
 อังกฤษ, สถาบันกามาเลียของรัสเซียผู้ผลิตวัคซีน  
 สปุตนิก 5, บริษัทโมเดอร์นาและบริษัทไฟเซอร์ของ  
 สหรัฐฯ บริษัทซิโนแว็กของจีน และพบว่ากลุ่มชาติ  
 ราวราย ซึ่งมีประชากรรวมกันแค่ร้อยละ 13 ของ  
 ประชากรโลก ได้สั่งจองวัคซีนจากบริษัทเหล่านี้  
 รวมแล้วกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของวัคซีนที่จะผลิต  
 ได้ในอนาคต

โดยอ็อกซ์แฟมคำนวณว่าบริษัทยาชั้นนำ 5  
 แห่งนี้มีศักยภาพผลิตวัคซีนได้รวมกัน 5,900

ล้านโดสเพียงพอดีให้ผู้คน 3,000 ล้านคน ถ้าแต่ละ  
 คนต้องฉีดวัคซีน 2 โดส ขณะนี้ประเทศต่างๆ  
 สั่งจองวัคซีนแล้วถึง 5,800 ล้านโดส โดย 2,700  
 ล้านโดส หรือ 51 เปอร์เซ็นต์ ถูกสั่งจองจากกลุ่ม  
 ประเทศหรือดินแดนพัฒนาแล้วที่ราวราย รวมทั้ง  
 สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย  
 ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ อิสราเอล ฮังการี มาเก๊า  
 ส่วนที่เหลือ 2,600 ล้านโดส ถูกสั่งจองหรือสัญญา  
 ว่าจะส่งให้ชาติกำลังพัฒนา รวมทั้งอินเดีย จีน  
 บังกลาเทศ บราซิล อินโดนีเซีย เม็กซิโก ด้าน  
 นายโรเบิร์ต ซิลเวอร์แมน โฆษกของอ็อกซ์แฟม  
 อเมริกาเตือนว่า ชาวโลกทุกคนควรได้เข้าถึงวัคซีน  
 เท่าเทียมกัน ไม่ว่ายากดีมีจนหรืออยู่ที่ใดในโลก

นายอูเกอร์ ซาอิน ซีอีโอของ “ไบโอเอ็นเทค”  
 บริษัทยาอักษใหญ่ของเยอรมนีเผยว่า วัคซีนป้องกัน  
 โควิด-19 ชั้นทดลองของตนซึ่งพัฒนาร่วมกับบริษัท  
 ไฟเซอร์ของสหรัฐฯ สามารถอยู่ในอุณหภูมิตู้เย็น  
 ได้นานอย่างน้อย 2 สัปดาห์ หลังมีผู้ตั้งข้อสงสัยว่า  
 ว่าวัคซีนอาจเก็บได้ในนานและจำเป็นต้องแช่ในอุณหภูมิ  
 จุดเยือกแข็ง เขายังระบุว่า วัคซีนที่มีประสิทธิภาพ  
 ควรป้องกันโควิด-19 ได้ถึง 70-75 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

นางคาร์เมน ไรน์ฮาร์ท หัวหน้าทีมนักเศรษฐ  
 ศาสตร์ของธนาคารโลกเผยแพร่การประชุมทาง  
 โลกจากกรุงมาดริดในสเปนว่าแม้การยกเลิกมาตรการ  
 ล็อกดาวน์และอื่นๆจะทำให้เศรษฐกิจของบางประเทศ  
 ฟื้นตัวรวดเร็ว แต่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของโลก  
 อย่างเต็มที่หลังวิกฤติโควิด-19 อาจใช้เวลานานถึง  
 5 ปีภาวะเศรษฐกิจถดถอยในบางประเทศจะกินเวลา  
 นานกว่าประเทศอื่นๆและจะส่งผลให้ความไม่เท่าเทียม  
 ทางสังคมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา  
 ที่ยากจน จะได้รับผลกระทบมากกว่าประเทศร่ำรวย

ส่วนสถานการณ์โควิด-19 เมียนมาพบผู้ติดเชื้อ  
 เพิ่ม 78 คน รวมเป็น 3,894 คน ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 6  
 คน รวมเป็น 46 คน อินโดนีเซีย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม  
 ถึง 3,635 คน รวมเป็น 232,628 คน เสียชีวิตเพิ่ม  
 122 คน รวมเป็น 9,222 คน ฟิลิปปินส์พบผู้ติดเชื้อ  
 เพิ่ม 3,375 คน รวมเป็น 276,289 คน เสียชีวิต  
 เพิ่ม 53 คน รวมเป็น 4,785 คน เม็กซิโกพบผู้ติด  
 เชื้อเพิ่มถึง 4,444 คน รวมเป็น 680,931 คน มาก  
 เป็นอันดับ 7 ของโลก มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 300 คน รวม  
 เป็น 71,978 คน แต่จีนต้นตอการระบาดพบผู้ติดเชื้อ  
 เพิ่มเพียง 9 คนทั้งหมดเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ  
 ลดลงจากวันก่อนที่ 12 คน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมอยู่ที่  
 85,223 คน เสียชีวิต 4,684 คน ขณะที่ออสเตรเลียพบ  
 ผู้ติดเชื้อเพิ่มแค่ 35 คน ล่าสุดในรอบเกือบ 3 เดือน  
 รวมยอดติดเชื้อสะสมเกือบ 27,000 คน เสียชีวิต 832 คน

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ หน้า ๑



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

## ตอบโต้ไทย □ ต่อจากหน้า 1

สิ่งเร่งสอบสวนโรคด่วน ป้อนระบาดรอบ 2 ผัง  
เมียนมาตอบโต้ไทย สั่งคุมเข้มรถขนสินค้า  
ข้ามพรมแดนเข้าท่าขี้เหล็ก ได้แค่วันละ 6 คัน  
พร้อมให้เปลี่ยนคนขับเป็นชาวเมียนมา แถม  
ต้องจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกของ  
เมียนมาก่อน มีผลทันที ขณะที่ สบค. เผยไทย  
กลับมาเป็นศูนย์ ไม่พบผู้ป่วยโควิดเพิ่มทั้งใน  
ประเทศ-สถานที่กักกันของรัฐ

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. ศูนย์บริหารสถานการณ์  
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค  
วิด-19) หรือ สบค. รายงานสถานการณ์โควิด-  
19 ในประเทศไทย โดยวันเดียวกันนี้ไม่มีผู้  
ติดเชื้อรายใหม่ทั้งในประเทศและในสถานที่  
กักกันของรัฐ ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยัน  
สะสม 3,490 ราย ยอดหายป่วยสะสม 3,325  
ราย มีผู้ป่วยรักษาในรพ. 107 ราย ยอดผู้เสียชีวิต  
สะสมทั้งสิ้น 58 ราย สำหรับสถานการณ์ทั่วโลก ยอด  
ผู้ติดเชื้อรวม 30,032,621 ราย โดยรักษาหายแล้ว  
21,800,057 ราย รวมเสียชีวิตแล้ว 945,072 ราย  
ส่วนเที่ยวบินคนไทยที่ตกค้างกลับประเทศ ใน  
วันเดียวกันนี้ 4 เที่ยวบิน 381 ราย และในวันที่  
18 ก.ย. มี 8 เที่ยวบิน 780 ราย

ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  
อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงความคืบหน้า การ  
ตรวจสอบรายละเอียดกรณีเด็กชาวเมียนมา อายุ  
2 ขวบ ติดเชื้อโควิด-19 ขณะเดินทางกลับ  
ประเทศเมียนมาจากประเทศไทย ว่า สำนักงาน  
ป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (สตร.4  
จ.สระบุรี) ซึ่งดูแลพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา และ  
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัด  
นครราชสีมา (สตร.9 จ.นครราชสีมา) ประสาน  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ในการ  
สอบสวนโรคและติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด เบื้องต้น  
พบว่าบิดามารดาของผู้ติดเชื้อเคยเข้ามาทำงานใน  
บริษัทแห่งหนึ่ง ที่ประกอบธุรกิจอิฐบล็อกใน  
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ตั้งแต่เดือน ต.ค. มี  
ประวัติขึ้นทะเบียนทำงานที่ จ.นครราชสีมา เคย  
ตรวจสุขภาพที่ รพ.ปากช่องนานา เพื่อซื้อประกัน  
สุขภาพแรงงานต่างด้าว

นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์เพื่อน  
แรงงานชาวเมียนมา พบว่าวันที่ 25 มิ.ย. ทั้งสอง  
คนได้ลาออกจากบริษัทดังกล่าว และเดินทาง  
พร้อมบุตรสาว ออกจากบริษัทโดยมีรถตู้มารับ  
เพื่อเดินทางไปทำงานที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ใน

วันที่ 26 ส.ค. 2563 และจากข้อมูลในระบบ  
ออนไลน์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  
จ.พระนครศรีอยุธยา พบว่ามีการสมัครเข้าทำงาน  
ที่ตลาดแห่งหนึ่งใน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  
ดังนั้น กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
จะดำเนินการมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสม  
ต่อไป

ที่ห้องรับรอง ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1  
ทำเนียบรัฐบาล นายหยาง จิน อุปทูตรักษา  
ราชการสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ  
ประชาชนจีนประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ  
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  
โดยทั้ง 2 ฝ่าย เห็นร่วมกันว่าความท้าทายจากโรค  
โควิด-19 ครั้งใหญ่นี้ส่งผลกระทบต่อประชาคม  
ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายยืนยันพร้อม  
มีความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาวัคซีน  
ป้องกันโรคโควิด-19 รวมถึงการจัดหาวัคซีนใน  
อนาคต รวมทั้งฝ่ายจีนพร้อมให้การปรึกษาและ  
แนะนำเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์อำนวยความสะดวก  
สะดวกเพื่อช่วยตรวจหาผู้ติดเชื้อ และทั้ง 2 ฝ่าย  
ยืนยันว่าจะร่วมกันสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ  
หลังสถานการณ์โรคโควิด-19

นอกจากนี้ อุปทูตจีนฯ ได้กล่าวถึง  
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ซึ่งการค้าระหว่าง  
กันมีตัวเลขเพิ่มขึ้น โดยในช่วง 8 เดือนแรก  
ของปี 2563 มีตัวเลขการค้าระหว่างกันเพิ่มร้อย  
ละ 6.7 สินค้าการเกษตรของไทยได้รับความนิยม  
มากในจีน ซึ่งประเทศไทยได้ปรับการขยาย  
เป็นแบบออนไลน์ ทำให้ชาวจีนได้รับสินค้า  
เกษตรที่มีคุณภาพจากไทยอย่างรวดเร็ว ส่วน  
การลงทุนซึ่งในช่วงครึ่งปีแรกนี้ มีโครงการจาก  
จีนที่ขอรับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะ  
กรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 95  
โครงการ คิดเป็นเงินกว่า 17,000 ล้านบาท ซึ่ง  
รัฐบาลจีนต้องขอขอบคุณความร่วมมือของไทย

ที่ จ.เชียงราย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลัง  
จากที่ นายประจัญ ปรังผู้สกุล ผวจ.เชียงราย มี  
คำสั่ง วันที่ 15 ก.ย.ที่ผ่านมา อาศัยอำนาจตามข้อ  
กำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง  
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 22 มีเนื้อหาว่า โดยความ  
เห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  
เชียงรายในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่  
18 มิ.ย. กำหนดให้ยานพาหนะประเภทรถ  
สัญชาติเมียนมา สามารถเข้ามารับสินค้าภายใน  
เขต อ.แม่สายได้ โดยความเห็นชอบของศูนย์  
ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่สาย (สปก.อ.



# เดลิฟิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

แม่สาย) และให้ดำเนินการตามมาตรการ คือ ให้ ยับเป็นชาวเมียนมาก่อนเข้าไปส่งสินค้าในท่าซี้  
ยานพาหนะประเภทรถตู้ สามารถเข้ามารับสินค้า เหล็กเช่นกัน นอกจากนี้ยังกำหนดให้รถป้าย  
ภายในเขตอำเภอแม่สาย ใน 1 วัน จำกัดจำนวน ทะเบียนไทยทุกประเภทเข้าไปใน จ.ท่าซี้เหล็ก  
ไม่เกิน 168 คัน ซึ่งอนุญาตให้ผู้ควบคุมยาน ได้เพียงวันละ 6 คันเท่านั้น และป้ายทะเบียนไทย  
พาหนะประเภทรถตู้และผู้ติดตามไม่เกิน 1 คน ที่จะมาขนส่งสินค้า จะต้องจดทะเบียนกับกรม  
ที่เป็นบุคคลสัญชาติเมียนมา สามารถควบคุมยาน การขนส่งทางบกของเมียนมา และต้องทำตาม  
พาหนะมาถึงที่ด่านศุลกากรแม่สาย(สะพาน กฎข้อบังคับที่กรมการขนส่งทางรัฐบาลรัฐฉานที่  
มิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2) เท่านั้น ก่อนให้ ได้กำหนด จึงทำให้รถที่จะจดทะเบียนต้องรอให้  
ผลิตเปลี่ยนผู้ควบคุมยานพาหนะเป็นบุคคล ทางรัฐบาลรัฐฉานอนุมัติจึงจะจดทะเบียนได้ ส่วน  
สัญชาติไทยหรือเป็นบุคคลสัญชาติเมียนมา แต่มี รถป้ายทะเบียนเมียนมา ก็จะอนุญาตให้ข้ามฝั่งมา  
ถิ่นที่อยู่และพำนักในประเทศไทย โดยมีได้เดิน ได้เพียง 6 คัน เริ่มตั้งแต่วันที่ (17 ก.ย.) เป็นต้น  
ทางกลับประเทศเมียนมา เป็นผู้ควบคุมยาน ไป  
พาหนะแทนเพื่อข้ามยานพาหนะเข้ามารับสินค้า ส่วนที่สำนักงานของหอการค้า อ.แม่สาย  
ตามจุดจอร์แดนสินค้า ตามที่ สปก.อ.แม่สาย ตั้งอยู่ภายในโรงแรมแม่โขง เบลต้า บูติก  
กำหนด ในเขต อ.แม่สาย โดยกำหนดบริเวณให้ อ.แม่สาย น.ส.ศกามาต เวียรรา ประธาน  
อยู่ภายในพื้นที่ที่ สปก.อ.แม่สาย กำหนดเท่านั้น หอการค้าอำเภอแม่สาย ได้เปิดให้ผู้ประกอบการ  
ขณะเดียวกัน มีรายงานจากประเทศ ได้เข้าไปลงทะเบียนเพื่อจัดลำดับส่งออกสินค้า  
เมียนมาว่า ในช่วงบ่ายวันที่ 16 ก.ย. ที่ผ่านมา ข้ามไปยังฝั่ง จ.ท่าซี้เหล็ก ตามโควตาที่ทางการ  
นายอู มิน โทน ผวจ.ท่าซี้เหล็ก เรียกประชุมเจ้า ท้องถิ่น จ.ท่าซี้เหล็ก กำหนดให้ไปได้วันละเพียง  
หน้าทีประจำด่านศุลกากร ด่าน 2 เจ้าหน้าที่ที่ 6 คัน มีผู้ประกอบการไปลงทะเบียนไม่น้อยกว่า  
เกี่ยวข้อง และตัวแทนหอการค้าในท่าซี้เหล็ก 300 คัน ทางหอการค้า อ.แม่สาย จึงได้เชิญผู้  
หรือกรณีดังกล่าว โดยหลังจากการประชุมแล้ว ประกอบการทั้งหมดร่วมประชุมหารือกันที่  
เสร็จ ทางฝ่ายเมียนมาต้องการให้มีความยุติธรรม สำนักงานหอการค้า อ.แม่สาย หาวีร์แก๊งและ  
กันทั้ง 2 ฝ่าย จึงกำหนดให้รถบรรทุกสินค้าจาก จะนำเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝั่งไทย  
ไทยที่จะข้ามพรมแดนไปเมียนมา ต้องเปลี่ยนคน และเมียนมาต่อไป.

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๑

## กรมจิตห่วงเด็กไทยติดเกมหนัก

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างความตระหนักผลกระทบต่อนักเรียนและเยาวชนเกี่ยวกับเกมออนไลน์และการติดเกม ซึ่งสถาบันสุขภาพจิตเด็กฯ ได้พัฒนาวัตกรรมการช่วยประเมินระดับความรุนแรงของภาวะติดเกม ที่ความรุนแรงออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ภาวะปกติ ภาวะติดเกมระดับน้อย ภาวะติดเกมระดับปานกลาง ภาวะติดเกมระดับรุนแรง ก่อนนำไปสู่การพิจารณาวางแผนการรักษาในแต่ละระดับได้อย่างเหมาะสมในอนาคต

นพ.สมชัย สิริทองขาว รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากการสำรวจของสถาบันสุขภาพจิตเด็กฯ ในปี 2556 พบเด็กติดเกม 2.5 ล้านคน จากเด็ก 18 ล้านคนทั่วประเทศ และในปัจจุบันประมาณ 2560 พบว่าปัญหาพฤติกรรมเสพติดเกมส่วนใหญ่ เป็นปัญหาสุขภาพจิตที่พบในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 6-18 ปี ซึ่งมีความสัมพันธ์กับชนิดของเกม อาทิ เกมประเภท First Personal Shooting, MOBA และ SPORTS game competition เป็นหลัก โดยเฉลี่ยจะใช้เวลาเล่นเกมวัน 5 ชั่วโมงต่อวัน และเล่นเกมแข่งขันต่อออนไลน์ 1-4 เกม สลับกันไป ดังนั้น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศเจตนารมณ์ การคุ้มครองเยาวชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาติดเกมของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มติดเกม และร่วมกำหนดประเด็นการรณรงค์ให้สอดคล้องกับองค์การอนามัยโลก คือ “เครียดได้ คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดี” พร้อมแต่งตั้งคณะทำงาน ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการคุ้มครองเยาวชน ป้องกันและควบคุมการบริโภคเกมที่มีผลต่อสมอง พัฒนาการและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน สร้างความตระหนักถึงผลเสียและเรียนรู้การใช้อย่างเหมาะสมแก่เด็ก ครอบครัว และครู สร้างระบบเฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาให้เข้าถึงบริการ.



มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ หน้า ๑

## สธ. ตามเช็كد่วน กลุ่มสัมผัสเด็กเมียนมาติดโควิด

พบเคสอยู่ที่โคราช-อยุธยา  
นายกฯ ทุไทยเด็ดขาด-รวดเร็ว  
ติดเชื้อมากว่าต่างชาติพันเท่า  
ข่าวดีไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม

กรมควบคุมโรค ประสานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เร่งตรวจสอบ  
รายละเอียด เด็กอายุ 2 ขวบ ชาวเมียนมา ติดเชื้อโควิด-19 จากไทย  
โดยมีการสอบสวนโรคและติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด และขอให้ประชาชน  
มั่นใจในระบบป้องกันควบคุมโรคของไทย “บิ๊กตู่” ชี้ ขณะนี้ทั่วโลก  
กำลังเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของไวรัสสมรณะ แต่ไทย  
เตรียมตัวอย่างเด็ดขาด รวดเร็ว ทำให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ไม่ถึงวันละ  
10 คน ขณะที่การติดเชื้อรายวันของไทยไม่มีเพิ่มแม้แต่รายเดียว  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน

ต่อ : โควิด-19 -หน้า 11

# มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

## โควิด-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในประเทศไทย ว่า สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ รวมสะสม 3,490 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 2,445 ราย และอยู่ในสถานกักกันโรคของรัฐ (State Quarantine) 552 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 3,325 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล(รพ.) 107 ราย เสียชีวิตสะสม 58 ราย ทั้งนี้ในจำนวนผู้ป่วยสะสม 3,490 ราย รับรักษาในกรุงเทพมหานคร (กทม.) และนนทบุรีจำนวน 1,889 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง 650 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 112 ราย ภาคใต้ 744 ราย

## สร.ห่วงย่างกุ้งระบอบกระทบไทย

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สร.) เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศเมียนมา ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในช่วง 24 ชั่วโมงล่าสุด เพิ่มขึ้นถึง 307 ราย ถือเป็นสถิติสูงสุดในประเทศนับตั้งแต่เริ่มเกิดการระบาดครั้งแรก และพบว่านครย่างกุ้ง เมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของเมียนมา กำลังกลายเป็นศูนย์กลางการระบาดใหม่ เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อมากที่สุดในประเทศ ดังนั้น ประเทศไทยซึ่งมีหลายจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเมียนมา หน่วยงานทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกัน เข้มงวดมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ทั้งผู้เดินทางและเฝ้าระวังการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย และขอความร่วมมือประชาชน เฝ้าระวังบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาในชุมชน ซึ่งอาจจะเป็นแรงงานที่ลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย มีความเสี่ยงที่อาจนำเชื้อโควิด-19 เข้ามาแพร่กระจายในประเทศได้

## ย้ำให้ประชาชนอย่าประมาท

“ขออย่าให้ประชาชนอย่าประมาท เนื่องจากประเทศไทยอาจยังมีผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการปนอยู่ในชุมชน การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด-19 ยังเป็นสิ่งที่สำคัญ ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ทุกครั้งที่ออกนอกบ้านและอยู่ในที่สาธารณะล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่น ยังมีความจำเป็นและต้องทำให้เป็นนิสัย กรณีที่ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ ให้หลีกเลี่ยงการพูดคุยและหลีกเลี่ยงการไปอยู่ในสถานที่แออัดคนรวมกันจำนวนมาก ไม้่นำตัวเองไปสัมผัสกับความชื้น และเมื่อไปใช้บริการในสถานที่ต่างๆ ลงทะเบียน เข้า-ออกสถานที่ ในแพลตฟอร์ม และแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทุกครั้ง” นพ.โสภณกล่าว

## เร่งสอบปมเด็กเมียนมาติดโควิด

นพ.สุวรรณชัย วัฒนาอึ้งเจริญชัย

อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบรายละเอียดกรณีเด็กชาวเมียนมาอายุ 2 ขวบติดเชื้อโควิด-19 ขณะเดินทางกลับประเทศเมียนมาจากประเทศไทยนั้น กรมควบคุมโรค ได้มอบหมายให้กองระบาดวิทยา และหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (สคร.4 จ.สระบุรี) ซึ่งดูแลพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา (สคร.9 จ.นครราชสีมา) ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบรายละเอียดและทำการสอบสวนโรคกรณีดังกล่าว

## เปิดเส้นทางทำงานพ่อ-แม่เด็ก

นพ.สุวรรณชัยกล่าวอีกว่า ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการสอบสวนโรค และติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด ซึ่งเคยทำงานหรือเคยอาศัยกับครอบครัวนี้เพื่อทำการตรวจหาการติดเชื้อต่อไป จากการตรวจสอบรายละเอียดในเบื้องต้น พบว่าบิดามารดาของผู้ติดเชื้อเคยเข้ามาทำงานในบริษัทแห่งหนึ่ง ที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 โดยมีประวัติขึ้นทะเบียนทำงานที่ จ.นครราชสีมา รวมถึงประวัติการตรวจสุขภาพที่ รพ.ปากช่อง นานา เพื่อซื้อประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว

“จากการสัมภาษณ์เพื่อนแรงงานชาวเมียนมา พบว่าวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ได้ลาออกจากบริษัทดังกล่าวทั้งสองคน และเดินทางพร้อมบุตรสาว ออกจากบริษัทโดยมีรถตู้มารับเพื่อเดินทางไปทำงานที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 และจากข้อมูลในระบบออนไลน์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.พระนครศรีอยุธยา พบว่ามีกรมศรัทธา เข้าทำงานที่ตลาดแห่งหนึ่งใน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสมต่อไป” นพ.สุวรรณชัย กล่าว



# มันคง ตรงไป ตรงมา แห้วเหี้ย

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

## ขอให้มันใจระบบป้องกันของไทย

นายแพทย์สุวรรณชัยกล่าวอีกว่า ขอให้ประชาชนมั่นใจในระบบป้องกันควบคุมโรคของไทย ที่มีความเข้มแข็งและดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง รวมถึงการป้องกันและจำกัดการแพร่ระบาดของโรค แม้จะมีการระบาดอย่างต่อเนื่องในประเทศเพื่อนบ้าน หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร.1422

## นายกฯระบุนะบาดใหญ่ทั่วโลก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม แถลงการณ์ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ออกอากาศในเวลา 18.05 น. ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ขณะนี้กำลังเกิดการระบาดครั้งใหญ่ ระลอกใหม่ ทั้งในยุโรป และที่อื่นๆ เช่น ประเทศสเปน มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 30,000 คน มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มขึ้นวันละมากกว่า 12,000 คน ซึ่งเป็นจำนวนการเพิ่มต่อวัน ที่มากกว่าเมื่อตอนสถานการณ์เลวร้ายที่สุดในเดือนมีนาคมและเมษายนที่ผ่านมา ในขณะที่ประเทศฝรั่งเศสขณะนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ เกือบ 10,000 คนต่อวัน ซึ่งเป็นจำนวนการเพิ่มต่อวัน ที่มากกว่าในช่วงที่สถานการณ์แย่ที่สุดเช่นเดียวกัน โดยปัจจุบัน ฝรั่งเศสมีผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 30,000 ส่วนที่ประเทศอังกฤษ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในหนึ่งสัปดาห์ และมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 42,000 คน

## ไทยเตรียมตัวเร็วกระทบน้อย

ส่วนที่อื่นๆ ในโลก อย่างประเทศอินเดีย ขณะนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ภายในวันเดียว กว่า 90,000 คน หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 30,000 คนต่อวัน และมีผู้เสียชีวิตไปแล้วเกือบ 200,000 คน โลกกำลังตกอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ครั้งใหญ่ ระลอก 2 อย่างชัดเจน เมื่อ

ช่วงเริ่มต้นที่เกิดการแพร่ระบาดโควิดบนโลก ประเทศไทยเริ่มรับมือและพยายามระงับการแพร่ระบาดในประเทศ อย่างเด็ดขาด และรวดเร็ว เป็นเหตุผลที่วันนี้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ไม่ถึง 10 คนต่อวัน เมื่อเราเทียบกับประเทศอื่น หลายประเทศที่ลังเลการปิดประเทศ และไม่ได้ดำเนินมาตรการ ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น ทำให้วันนี้ ประเทศเหล่านั้น มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวัน มากกว่าประเทศไทยเป็นพันๆ เท่า

## ยกเป็นความสำเร็จของทุกฝ่าย

“การที่ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์แบบปัจจุบันนี้ได้ ถือเป็นความสำเร็จของแพทย์ทุกท่าน อาสาสมัครสาธารณสุขที่น่าที่ทุกคน พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่บุคลากรด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกคน ซึ่งเป็นผู้กล้าหาญที่อยู่แนวหน้า ช่วยยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดในประเทศไทย รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพใน ศบค.สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือคนไทยทั้งประเทศ ที่ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียว ยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิดในประเทศไทย ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่างทางสังคม” นายกรัฐมนตรี กล่าว

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ปัจจุบันเมื่อโควิดกำลังกลับมาระบาดใหญ่อีกครั้ง จึงขอให้ประชาชนทุกคน ลูกขึ้นมาตั้งการ์ดของตัวเองให้สูงขึ้นอีกครั้ง เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น รักษาวินัยที่ดีอย่างที่เคยทำกันมา เพราะสงครามกับโควิด จะยังอยู่ไปอีกนาน



มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

**โลกป่วยโควิด30ล.  
ดับเช่านกว่า9.4แสนศพ**  
พบจนท.เมียนมาติดเชื้อ  
ใกล้ชิดกับ‘อองซานซูจี’  
‘อังกฤษ’จ่อล็อกดาวน้อีก

ไวรัสโควิด-19 ยังระบาดหนัก ทั่วโลกติดเชื้อทะลุ 30 ล้านคน  
ตายกว่า 9.4 แสนราย “เมียนมา” ยอดใกล้แตะ 4 พันราย  
อังกฤษ พบวันเดียวป่วยเฉียด 4 พัน สูงสุดในรอบ 4 เดือน  
จ่อล็อกดาวน้อีกบางพื้นที่ยังป่วยเพิ่ม

ต่อ : โลกป่วย -หน้า 2

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

**โลกป่วย**

เมื่อวันที่ 17 กันยายน สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ว่า มีผู้ติดเชื้อใหม่ 307,465 คน ยอดผู้ติดเชื้อรวม 30,032,521 คน อาการรุนแรง 61,245 คน รักษาหายแล้ว 21,800,057 คน เสียชีวิต 945,072 คน โดยอันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ 1.สหรัฐอเมริกา จำนวน 6,828,301 คน 2.อินเดีย จำนวน 5,115,893 คน 3.บราซิล จำนวน 4,421,686 คน 4.รัสเซีย จำนวน 1,079,519 คน และ 5.เปรู จำนวน 744,400 คน ทั้งนี้ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 1,280

ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา กระทรวงสาธารณสุขของเมียนมาออกแถลงการณ์ยืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อีก 73 คน เพิ่มสถิติผู้ป่วยสะสมเป็นอย่างน้อย 3,894 คน อยู่ในอันดับ 5 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และมาเลเซีย

ขณะที่สถิติสะสมของผู้ที่หายป่วยแล้วมีอย่างน้อย 908 คน โดยรัฐบาลเมียนมาปรับเกณฑ์การพิจารณาให้ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล เพื่อสำรองเตียงให้เพียงพอสำหรับผู้ป่วยกลุ่มใหม่ซึ่งมีการ

ตรวจพบอย่างต่อเนื่อง โดยสถิติสะสมของผู้เสียชีวิตมีอย่างน้อย 46 คน เพิ่มขึ้น 6 คน หนึ่งในนั้นเป็นเด็กอายุ 13 ปี ยังไม่มีการเปิดเผยเพศ แต่ระบุว่ามีอาการระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน และถือเป็นผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ที่มีอายุน้อยที่สุดของเมียนมา ในเวลานี้

ด้านทำเนียบรัฐบาลเมียนมาออกแถลงการณ์ยืนยันการมีเจ้าหน้าที่หนึ่งนาย ซึ่งทำงานอยู่ในสำนักงานของนางอองซาน ซู จี มีผลตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นบวก แต่ผู้นำเมียนมาวัย 75 ปี มีสุขภาพแข็งแรงดี และยังคงปฏิบัติภารกิจได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ปรับเปลี่ยนกำหนดการบางส่วนของนางออง ซาน ซู จี เพื่อลดการให้พบปะกับผู้คนจำนวนมากในระยะนี้

ทั้งนี้ เมียนมายืนยันผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตคนแรกจากไวรัสโควิด-19 เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา แต่สถานการณ์ทวีความรุนแรงและแพร่ระบาดเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ที่รัฐยะไข่ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยสถิติผู้ป่วยสะสมผ่านหลัก 2,000 คน เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งเพียงสัปดาห์เดียวหลังจากผู้ป่วยพุ่งเป็นมากกว่า 1,000 คน เมื่อวันที่ 3 กันยายน และจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ในเมียนมาเพิ่งผ่านหลัก 30 คน เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมาเท่านั้น

ส่วนที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ กระทรวงสาธารณสุข ประเทศอังกฤษ รายงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ว่าสถิติผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มเป็นอย่างน้อย 378,219 คน เป็นอันดับ 3 ของทวีปยุโรป รองจากสเปนและฝรั่งเศส โดยในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการตรวจพบผู้ป่วยใหม่ 3,991 คน เป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งในวันนั้นมีการยืนยันผู้ติดเชื้อ 4,649 คน

ขณะเดียวกัน พบว่ามีผู้เสียชีวิตอีก 20 คน เพิ่มสถิติผู้เสียชีวิตเป็นอย่างน้อย 41,684 คน มากที่สุดในทวีปยุโรป ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน ของอังกฤษ ตั้งเป้าหมายตรวจคัดกรองให้ได้ 500,000 ตัวอย่างต่อวัน ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ โดยจะค้นหาผู้ติดเชื้อให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะผู้ซึ่งไม่แสดงอาการ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการล็อกดาวน์ทั้งประเทศเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งรัฐบาลไม่ต้องการให้เกิดขึ้นช่วงใกล้เทศกาลคริสต์มาสปลายปีนี้

รายงานของกระทรวงสาธารณสุขอังกฤษ ระบุว่า ภูมิภาคทางเหนือของเกาะอังกฤษมีอัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาก

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

ในรอบ 7 วัน โดยเมืองโบลตันมีอัตราการพบผู้ป่วยสูงสุด 204.1 ต่อประชากร 100,000 คน แต่อันดับรองลงมาส่วนใหญ่เป็นเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเมืองซันเดอร์แลนด์มีอัตราการติดเชื้อ 82.1 ต่อประชากร 100,000 คน และเมืองนิวคาสเซิลมีอัตราการติดเชื้อ 64.1 ต่อประชากร 100,000 คน

ทั้งนี้ สื่อท้องถิ่นหลายแห่งรายงาน ว่า รัฐบาลเตรียมประกาศมาตรการล็อกดาวน์เฉพาะจุดตามเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ โดยเฉพาะที่เมืองนิวคาสเซิล เมืองซันเดอร์แลนด์ และเมืองเคอร์รัม ซึ่งน่าจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 กันยายนนี้ตามเวลาท้องถิ่น อนึ่ง ภาครัฐยกระดับมาตรการทางสังคม ด้วยการห้ามรวมตัวเกิน 6 คนทั้งในร่มและกลางแจ้ง มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา

เ็นวันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ว่ามีผู้ติดเชื้อแล้วรวม 30,062,454 คน เสียชีวิตรวม 945,542 คน รักษาหายแล้วรวม 21,818,710 คน สำหรับ 5 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อ 6,828,301 คน เสียชีวิต 201,348 คน อินเดีย มีผู้ติดเชื้อ 5,122,846 คน เสียชีวิต 83,257 คน บราซิล มีผู้ติดเชื้อ 4,421,686 คน เสียชีวิต 134,174 คน รัสเซีย มีผู้ติดเชื้อ 1,085,281 คน เสียชีวิต 19,061 ราย และเปรู มีผู้ติดเชื้อ 744,400 คน เสียชีวิต 31,051 คน



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ หน้า ๙

## สธ.เผย‘อินเดีย’ติดเชื้อโควิดพุ่ง ห่วงอย่างกึ่งระเบิด-ทะลักเข้าไทย

เมื่อวันที่ 17 กันยายน เพชฌกูศนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ประจำวัน ในประเทศไทย ว่า ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ ส่วนสถานการณ์โรคโควิด-19 ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อเพิ่มใหม่ 307,465 ราย ยอดผู้ติดเชื้อรวม 30,032,521 ราย เสียชีวิต 945,072 ราย โดยอันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1.สหรัฐอเมริกา 6,828,301 ราย 2.อินเดีย 5,115,893 ราย 3.บราซิล 4,421,686 ราย 4.รัสเซีย 1,079,519 ราย และ 5.เปรู 744,400 ราย ทั้งนี้ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 128

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ของประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นประเทศในแถบเอเชียมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยในวันนี้มีจำนวนถึง 97,859 ราย ส่งผลไปยังประเทศอื่นๆ ที่มีแนวตะเข็บชายแดนติดกัน เช่น บังกลาเทศ เมียนมา เป็นต้น

นพ.โสภณกล่าวว่า สำหรับประเทศเมียนมาพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในช่วง 24 ชั่วโมงล่าสุด เพิ่มขึ้นถึง 307 ราย ถือเป็นสถิติสูงสุดในประเทศนับตั้งแต่เริ่มเกิดการระบาดครั้งแรก และพบว่านครย่างกุ้ง เมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของเมียนมา กำลังกลายเป็นศูนย์กลางการระบาดใหม่ เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อมากที่สุดในประเทศ ดังนั้น ประเทศไทยซึ่งมีหลายจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเมียนมา หน่วยงานทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันเข้มงวดมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งผู้เดินทางและเฝ้าระวังการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย และขอความ

ร่วมมือประชาชนเฝ้าระวังบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาในชุมชน ซึ่งอาจจะเป็นแรงงานที่ลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย มีความเสี่ยงที่อาจนำเชื้อโควิด-19 เข้ามาแพร่กระจายในประเทศได้

ด้านเอเอฟพีรายงานเมื่อวันที่ 17 กันยายน ระบุว่า ออกซ์แฟม องค์กรเอกชนไม่แสวงกำไรของสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์การจัดหาวัคซีนสำหรับป้องกันโรคโควิด-19 ของ 5 ผู้ผลิตและพัฒนาวัคซีนที่รุดหน้ามากที่สุด ซึ่งประกอบด้วย แอสตราเซนeca, สปุตนิก, โมเดอร์นา, ไฟเซอร์ และซิโนแวค พบว่าศักยภาพในการผลิตสูงสุดของทั้ง 5 วัคซีนอยู่ที่ 5,900 ล้านโดส ซึ่งเพียงพอต่อประชากรเพียง 3,000 ล้านคน ในกรณีที่วัคซีนทั้งหมดเหล่านี้มีแนวโน้มสูงว่าจำเป็นต้องใช้ 2 โดสต่อคนเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ

ออกซ์แฟมระบุว่า ในจำนวนดังกล่าวมีการทำสัญญาผูกมัดไว้แล้วถึง 5,300 ล้านโดส โดย 51 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนทั้งหมดหรือราว 2,700 ล้านโดสนั้นเป็นการทำสัญญาซื้อล่วงหน้าของประเทศพัฒนาแล้วซึ่งมีสัดส่วนของประชากรรวมเพียง 13 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลืออีก 2,600 ล้านโดสก็มีสัญญาซื้อผูกมัดอยู่แล้วโดยชาติกำลังพัฒนานอกจากนั้น ยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่า โมเดอร์นาเคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะขายวัคซีนที่ผลิตได้ทั้งหมดให้กับประเทศมั่งคั่งเพื่อทำกำไร ทั้งๆที่โมเดอร์นาได้รับการสนับสนุนเงินจากภาษีอากรของประชาชนทั่วไปไปมากถึง 2,500 ล้านดอลลาร์

ในรายงานดังกล่าว ออกซ์แฟมและบรรดาองค์กรอื่นๆ จึงร่วมกันเรียกร้องให้มี “วัคซีนของประชาชน” ซึ่งจัดสรรให้แบบให้เปล่า และจัดสรรบนพื้นฐานของความจำเป็นเท่านั้น

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ หน้า ๑๙

**สองโรค**  
**ไขสุขภาพ**

**ผมร่วง**

**พ**ผมร่วงเป็นปัญหาที่หลายคนกังวล นพ.ก้องเกียรติ ลอองวงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผม แอบ โซลูท แอร์ คลินิก ให้ข้อมูลว่า ผมร่วงอาจมาจากหลายสาเหตุ และหลายลักษณะ

1. โรคผมร่วงหย่อม เป็นโรคที่สามารถกลับมาเป็นซ้ำได้อีก พบรอยโรคได้ทุกที่ ที่มีเส้นผม แบบที่พบบ่อย คือเห็นรอยโรคที่หนังศีรษะหรือคิ้ว เป็นวงกลมหรือรี ขอบเขตชัด ผมที่ร่วงส่วนใหญ่จะงอกกลับคืนมาภายใน 6 เดือนถึง 1 ปี แต่ส่วนใหญ่พบว่ามีโอกาสจะกลับมาเป็นอีกตรงที่เดิมในอนาคต แม้สาเหตุยังไม่แน่ชัด แต่เชื่อกันว่าเกิดจากร่างกายภูมิแพ้ และไม่เกี่ยวกับความเครียด วิตกกังวล
2. ผมร่วงแบบมีแผลเป็น อาจเกิดจากแผลเย็บ ผ่าตัด อุบัติเหตุ ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก สารเคมี กรด ด่าง เมื่อแผลหายผมจะขึ้นใหม่ได้ ผมร่วงจากการดึงรัง พบได้ในคนที่ถักผม มัดจุก ไว้หางม้า ผูกเปีย หากหลีกเลี่ยงการดึงรังผมนานๆ ก็หาย ถ้าผมร่วงจากการถอน ถ้าหยุดถอนผมได้ก็จะหาย แต่ในบางรายที่มีปัญหาทางจิตมากๆ ควรปรึกษาจิตแพทย์ แต่ถ้าเป็นโรค FFA Frontal Fibrosis Alopecia ซึ่งเป็นโรคที่เกิดการอักเสบที่หนังศีรษะ ส่วนใหญ่จะพบตลอดแนวไรผมบริเวณหน้าผาก จอนผม คิ้ว ไรผมจะถูกทำลาย คล้ายทรงผมจาง อาการของโรคอาจจะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ต้องรักษาโดยการฉีดยา ขณะที่โรค LPP Lichen Planopilaris (LPP) เป็นโรคที่เกิดการอักเสบที่หนังศีรษะ เชื่อว่าเกิดจากร่างกายภูมิคุ้มกันผิดปกติ ต้องรักษาด้วยวิธีฉีดยาเช่นกัน
3. โรคผมร่วงทั่วๆ ผม ระยะเวลาผมร่วง จะเกิดจากการสิ่งที่มากระทบ มีผลต่อการเจริญของรากผม มักมีอาการผมร่วงทั่วศีรษะ หลังรับประทานยา หรือได้รับสารเคมีบางอย่าง เช่น ยาเคมีบำบัด ทั้งนี้ อาการผมร่วงสามารถหายกลับมาได้ปกติหลังหยุดให้ยาเคมีบำบัด 2-3 สัปดาห์ รากผมสามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติ บางคนผมก็ยาวต่อแม้จะให้ยาต่อเนื่อง
4. ผมร่วงทั่วๆ ผมระยะหยุดพักร่วง ส่วนใหญ่มักเป็นฉับพลัน ส่วนน้อยอาจมีอาการเรื้อรังและใช้เวลานานกว่า มีสาเหตุมาจากผิดปกติจากเรื่องเมตาบอลิก หรือฮอร์โมน หรือจากยาบางตัว ส่วนใหญ่หายได้เองใน 6 เดือน สำหรับอาการผมร่วงทั้งในแบบฉับพลันหรือเรื้อรัง จะมีผมหลุดร่วงมากขึ้น โดยร่วงทั่วศีรษะ แต่ไม่พบที่ร่วงหมดศีรษะ หากมีอาการแสดงน้อยกว่า 6 เดือน มักมีความผิดปกติจากเมตาบอลิก หรือฮอร์โมน หรือจากยาบางตัว สาเหตุได้แก่ การมีไข้สูง การติดเชื้อ การได้รับอุบัติเหตุหนัก ได้รับการผ่าตัด การอดอาหารลดน้ำหนัก การตั้งครุฑ การกินยาบางตัว การได้รับวัคซีน โรคสะเก็ดเงินรังแคอักเสบ การหยุดยาฮอร์โมน หรือหากมีอาการแสดงมากกว่า 6 เดือน สาเหตุ เช่น เป็นมะเร็ง โรคพุ่มพวง โรคไตระยะสุดท้าย โรคตับ โรคไทรอยด์เป็นพิษ หรือทำงานด้า ขาดสารอาหาร และโลหิตจาง